
  

  

  
Skólaráðsfundur 

Dagsetning 08.11.2022 

 

Mætt eru: Berglind Axelsdóttir, Jóna Gréta Guðmundsdóttir, Ólöf Inga Stefánsdóttir og Kristján 

Hildibrandsson (Ritari). Helga Guðmundsdóttir og Snæbjört Sandra Gestsdóttir komu inn eftir að 

fundur hófst. 

 

Upphaf fundar 

1. Fundur hefst á að skólaráð er útskýrt fyrir nýjum aðilum. Upplýsingahefti er sömuleiðis dreift 

til aðila. Berglind bendir á að fulltrúi nærsamfélagsins á að vera valinn af öllu ráðinu en var 

ákveðinn af henni sjálfri. Allir eru samþykkir valinu á Helgu Guðmundsdóttur. 

2. Rætt var um starfsáætun fyrri ráðið. Berlind kynnti áætlunina. Ráðið fær seinna áætlunina í 

tölvupósti og fær tækifæri til þess að skoða og koma með ábendingar eða breytingar á næsta 

fundi. 

3. ÓIS spyr hvort tónlistarskólinn hafi aðild að skólaráði, Berglind útskýrir að svo sé ekki. 

Skóladagatal 

1. Fjölgun uppbrotsdaga útskýrt af BA vegna styttingu vinnuvikunnar hjá kennurum. 

a. Útskýrt að skólasetningardagur er hluti af styttingu en gengur ekki vegna álags á 

starfsfólki. Þörf á breytingu. 

2. Stefnt að senda út könnun til foreldra varðandi breytingar á næsta skóladagatali.  



3. KH og ÓIS komu með ábendingar um að betra væri ef umsjónakennarar verða viðstaddir 

fyrsta uppbrotsdag skólaársins hverju sinni fyrir aðlögun nemenda. 

 

Fjárhagsáætlun 

4. Fjárhagsáætlun kynnt, varpað á vegg og farið yfir 

5. Engar spurningar bárust. 

Framkvæmdaáætlun 

1. Framkvæmdaáætlun kynnt, varpað á vegg og farið yfir. 

2. Áætlun verður send á aðila skólaráðs 

3. Berlind svarar spurningum frá ráðinu. 

Agastefnan 

1. Farið yfir nýja agastefnu 

2. Berlind útskýrir af hverju uppeldi til ábyrgðar var ekki að virka fyrir starffólk. 

 

Önnur mál 

1. Engin mál borin upp. 

Fundi slitið kl. 18:00 

 


